

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 023/GSQL-GQ1

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017

V/v hiệu lực áp dụng của Giấy
phép hoạt động của doanh nghiệp
nước ngoài về thuốc và nguyên
liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hà Lan.
(Đ/c: Lô A2 CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 42/CV-DHL/2017 ngày 15/5/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hà Lan về việc hiệu lực áp dụng của Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của Bộ Y tế cấp cho Công ty Brawn Laboratories Ltd thì Giấy phép có giá trị đến 13/3/2017.

Ngày 13/4/2017, Bộ Y tế ban hành công văn số 1902/BYT-QLD về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ, tại khoản 4 mục II có nêu: "*Cơ sở có Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về vắc xin, sinh phẩm y tế và nguyên liệu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế tại Việt Nam hết hiệu lực sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 được tiếp tục sử dụng các giấy phép này để thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho đến khi Nghị định có hiệu lực thi hành*".

Căn cứ quy định dẫn trên thì Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam cấp cho Công ty Brawn Laboratories được sử dụng để thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu thuốc theo quy định cho đến khi Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược năm 2016 có hiệu lực thi hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hà Lan được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

